

NHIỀU DOANH NGHIỆP THÁI LAN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Theo ông Kelvin Tan, Giám đốc điều hành của Ngân hàng HSBC Thái Lan: "Nhiều doanh nghiệp Thái Lan rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam để có được những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu với các phóng viên địa phương tại một hội nghị tại TP Hồ Chí Minh ngày 4/10/2017, ông Tân cho biết các công ty Thái Lan sẽ tăng đầu tư thông qua đầu tư trực tiếp và các hợp đồng sáp nhập và mua lại.

Trong thời gian gần đây, cả nước đã có nhiều vụ sáp nhập giữa các doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam, trong đó HSBC Việt Nam đã tham gia vào các giao dịch lớn giữa BJC và Cash & Carry của Metro, trung tâm mua sắm PowerBuy và trung tâm mua sắm Nguyễn Kim.

Các nhà đầu tư Thái Lan chú ý nhiều đến thị trường bán lẻ, tập trung vào lĩnh vực thực phẩm, nước giải khát và hàng tiêu dùng. Ngoài ra, họ có kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực khác như vật liệu xây dựng, nhà máy điện và sản xuất thức ăn.

Các doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ đầu tư vào Việt Nam vì hai nước gần nhau và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, ông Tan nói thêm.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế do có nhiều tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do (FTAs) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Khi cắt giảm thuế, các doanh nghiệp Thái Lan sẽ coi Việt Nam là điểm trung chuyển để tăng cường xuất khẩu sang các nước khác.

Khi 16 FTAs Việt Nam tham gia có hiệu lực vào năm 2020, Việt Nam sẽ tham gia mạng lưới với 59 đối tác, trong đó có 15 nước thành viên G20. Trong khi đó, Thái Lan không có nhiều FTA như Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế về kinh tế vĩ mô, ổn định chính trị, chi phí nhân công thấp và ưu đãi của Chính phủ.

Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, người cho vay đã thăm một số nước ASEAN để kêu gọi đầu tư vào Việt Nam trong ba năm qua. Tại Thái Lan, nhiều nhà đầu tư cho biết Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của họ.

Khi HSBC tập trung vào Châu Á, đặc biệt là các thị trường ASEAN, HSBC Việt Nam đã phát triển kinh doanh tại các quốc gia có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam.

Theo Tổng cục Thống kê, Thái Lan đã đầu tư 8,13 tỷ USD vào 458 dự án đang hoạt động ở Việt Nam, đứng thứ 10 trong số 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất vào tháng 3. Nó đứng thứ ba trong khu vực ASEAN sau Singapore và Malaysia.

Giữa tháng 1 và tháng 6, các doanh nghiệp Thái Lan đã bơm 146,4 triệu USD vào 20 dự án trong nước.